



ประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ  
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน  
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ตามที่ได้มีประกาศกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัคร  
สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ  
และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โดยรับสมัครฯ ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่  
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามรายละเอียดแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ประกาศตามข้อมูล  
และข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ  
คือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่าน  
การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใด  
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณวุฒิที่สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณวุฒิ  
ที่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการ  
สมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้ที่มีผู้สมัครสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ตภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ และชำระเงิน  
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเฉพาะที่เคาน์เตอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ภายในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ไว้แล้ว  
แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือตำแหน่งที่ประกาศไว้ไม่ตรงตามที่สมัครสอบ ถ้ายืนยันว่า  
เป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน  
และหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง ณ ส่วนสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง  
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น ๒ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.)  
หากปรากฏว่าเป็นผู้สมัครสอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ เพิ่มเติมต่อไป  
ถ้าไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พันตำรวจโท

(กรวัชร ปานประภากร)

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ